

บทเรียนการลงทุนกัญชาในแคนาดา

โดย Min Sen Concept 12 พฤศจิกายน 2563



เรื่องกัญชาเป็นเรื่องที่คนไทยให้ความสำคัญมาประมาณ 2 ปี
อย่างมาก ตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้งจนมาถึงหลังเลือกตั้ง และมีความ
คืบหน้าด้านกฎหมายหลายประการ โดยเฉพาะส่วนที่สัมพันธ์กับกัญชง
(Hemp) สำหรับผู้ที่สนใจจะลงทุนเกี่ยวกับกัญชา การหาบทเรียนการ
พัฒนาและการเติบโตด้านกัญชาในประเทศแคนาดา อาจจะช่วยผู้ลงทุน
ในการตัดสินใจ และทราบความคืบหน้าของกัญชาในโลกได้บ้าง

กัญชา และกัญชงในแคนาดา ไม่ต่างจากประเทศไทยมากนัก โดยช่วงแรกก็เป็นที่สนใจอย่างมาก ตลาดมีการเติบโต และมีผู้สนใจอย่างมาก จนมาถึงจุดที่เกิดความเสื่อม

ถอย จนกว่าจะมาถึงจุดสมดุล โดยสามารถแบ่งออกเป็น 4 ช่วงใหญ่ ๆ คือ

การพัฒนาให้เกิดการอนุญาตในการจัดการกัญชา โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนา และการเพาะปลูกรายบุคคล เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่มีแนวความคิดที่ค่อนข้างดี เช่นเดียวกับประเทศไทยเมื่อปีที่แล้วและในปีนี้ การขอใบอนุญาตในการผลิต ซึ่งเป็นการดำเนินการขององค์กรในรูปแบบของบริษัท ซึ่งมุ่งเห็นประโยชน์ทางการค้า และพยายามที่จะเป็นรายใหญ่ในการปลูก และผลิตสารประกอบต่าง ๆ โดยถือว่า ความใหญ่จะเป็นความได้เปรียบ และสามารถคืนทุนได้เร็ว

การผลิตลดลง เนื่องจากมีการแข่งขันในการผลิตอย่างมาก และสินค้าที่เข้ามาสู่ตลาด มีปัญหาด้านคุณภาพอย่างมาก รวมถึงในตลาดมืดก็ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรง การอยู่รอดของผู้ประกอบการจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเน้นคุณภาพเป็นหลัก และตามมาด้วยการสร้าง brand ซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เจ้าของกิจการต้องการเงินเพื่อมาประกอบธุรกิจ และการหาหุ้นส่วนใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ความสามารถในการอยู่รอด และทำหายด้วยการพัฒนา กฎระเบียบต่าง ๆ ของประเทศ และการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสร้างความอยู่รอดและเติบโต จะต้องเข้าใจตลาดโลก โดยเน้นถึงกฎระเบียบต่าง ๆ ในการส่งสินค้าของตนไปยังประเทศเหล่านั้น รวมถึงการผลิตในประเทศนั้น ๆ ซึ่งช่วยนี้จะต้องเน้นถึงเทคโนโลยีเกี่ยวกับการสกัด และการสร้างมาตรฐานในการผลิต

บทเรียนที่สำคัญ คือ ขั้นตอนในการขอใบอนุญาต ซึ่งส่งผลต่อต้นทุนในการดำเนินการ หากขั้นตอนในการดำเนินการต้องใช้เวลาอย่างนาน และมีรายจ่ายนอกระบบที่เกินกว่าที่คาดไว้ หรือแม้แต่บางรายที่ดำเนินการไปแล้วไม่ได้ใบอนุญาตตามที่ต้องการ

การมีความรู้ในการผลิตอย่างมีมาตรฐาน โดยจะต้องเข้าใจการคัดเลือกสายพันธุ์ เทคนิคการผลิตอย่างไรให้ได้คุณภาพ และคุ้มค่าในการเก็บเกี่ยวมากที่สุด การคัดเลือกเทคโนโลยีในการสกัด และเข้าใจถึงการสกัดอย่างไรที่ตอบสนองต่อตลาดในเวลานั้น ซึ่งในการผลิตนั้นก็มีมาตรฐานที่ต้องเข้าถึง คือ GAP (Good Agriculture Practices), GMP (Good Manufacturing Practice)

สำหรับร้านค้าที่มีใบอนุญาตในการครอบครองและการขาย ก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน ตลอดจนสินค้าในตลาดมืดที่จะเข้ามาในตลาด ซึ่งโดยมากไม่ได้มาตรฐาน รวมถึงการขายสินค้าให้กับผู้บริโภคที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย

การพัฒนาห้องทดลองในการตรวจสอบ ซึ่งห้องทดลองที่เป็นคนกลางในการตรวจสอบสินค้าเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่า สินค้านี้มีคุณภาพ เพื่อการันตีคุณภาพสำหรับผู้บริโภคทั้งในประเทศ และส่งต่อถึงภาพลักษณ์ในตลาดต่างประเทศ สำหรับประเทศไทยนั้น นักลงทุนหลายคนที่สนใจ ควรจะต้อง

เข้าถึงรายละเอียดต่าง ๆ โดยเฉพาะเกี่ยวกับสารประกอบที่ใช้
ทางการแพทย์ แนวทางการรักษา รวมไปถึงการนำสารเหล่านี้
เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ทั้งในทางด้าน
อาหาร อาหารเสริม การส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงการเข้าใจถึง
สิ่งที่คงเหลือ และการทำลายสิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องในทางกฎหมาย